

\*\*\*

Số: 64-CV/ĐTN

Tân Uyên, ngày 11 tháng 11 năm 2022

“V/v phổ biến, vận động tham dự Cuộc thi  
“Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022”

**Kính gửi: Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc**

Thực hiện Công văn số 185/BATGT-VP ngày 11/10/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương về việc phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “ Chung tay vì an toàn giao” năm 2022;

Ban Thường vụ Thị đoàn đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc phát động cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Đối tượng dự thi**

Công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi.

**2. Nội dung thi**

Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

**3. Thời gian:** Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. Với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần: Bắt đầu từ 10h00 ngày thứ Hai hằng tuần, kết thúc vào 9h00 ngày thứ Hai của tuần tiếp theo.

**4. Cách thức tham gia**

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet. Đường link cuộc thi: [atgt.dangcongsan.vn](http://atgt.dangcongsan.vn)

- **Cách 1:** Truy cập vào phần mềm Cuộc thi “ Chung tay vì an toàn giao thông” tại địa chỉ [atgt.dangcongsan.vn](http://atgt.dangcongsan.vn); sau đó bấm vào ô “ Tham gia thi”, điền thông tin người tham gia và trả lời các câu hỏi.

- **Cách 2:** Truy cập vào phần mềm Cuộc thi từ banner Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ([dangcongsan.vn](http://dangcongsan.vn)), mạng xã hội VCNet ([vcnet.vn](http://vcnet.vn)) hoặc các báo/tạp chí điện tử,

trang/công thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi; sau đó bấm vào ô "Tham gia thi", điền thông tin người tham gia và trả lời các câu hỏi.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 05 câu hỏi thi với các phương án trả lời có sẵn, trong đó có phương án đúng. Người dự thi lựa chọn phương án đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán số người trả lời đúng", nhập thông tin định danh cá nhân, nhập mã xác thực và bấm vào ô "Gửi bài thi".

Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin định danh cá nhân, số điện thoại, địa chỉ lên hệ thống Cuộc thi để Ban Tổ chức liên hệ khi đoạt giải.

### **5. Các quy định khác**

Người dự thi phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trùng khớp với giấy tờ tùy thân và số điện thoại cá nhân lên hệ thống Cuộc thi để Ban Tổ chức liên hệ, xác minh và trao giải thưởng. Trong trường hợp Ban Tổ chức không liên lạc được với người đoạt giải theo số điện thoại cá nhân đã cung cấp lên hệ thống Cuộc thi hoặc không xác minh được người đoạt giải, giải thưởng sẽ bị huỷ bỏ trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc tuần thi cuối cùng.

Nghiêm cấm việc người dự thi nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để tham gia thi hoặc xâm nhập trái phép vào hệ thống Cuộc thi, nếu bị phát hiện, người dự thi sẽ bị huỷ kết quả thi.

Người dự thi có thể làm bài thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ Ban Tổ chức thông báo. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị của người dự thi.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Thường vụ Thị đoàn đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tốt Cuộc thi./.

**Nơi nhận:**

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Lưu: VP Hùng

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THỊ ĐOÀN**  
**BÍ THƯ**



**Trần Thiện Lộc**